

# เดง'ผกก.โคราช'คดีกระทง ยันเด็ก15ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

รอง ผบ.ตร.แจงเด็กอายุ 15 ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์  
การตูน'ริลัคคุมะ' ตัวแทนบริษัทดูแลสิทธิชี้ทำ  
ไม่เหมือน ตร.เตรียมตั้ง 4 ข้อหากลุ่มที่อ้างเป็น  
ตัวแทนลิขสิทธิ์ (อ่านต่อหน้า 5)

## ต่อจากหน้า 1

### ลิขสิทธิ์

#### 'วิระชัย'แจงกระทงเด็กไม่ละเมิด

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน กรณีเด็กอายุ 15 ปี จ.นครราชสีมา ถูกนายประจักษ์ โพธิผล กับพวก อ้างเป็นตัวแทนบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์นำ ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา เข้าจับกุม ขณะส่งมอบสินค้ากระทงอาหารคล้ายการ์ตูน เจ้าแมวอ้วน "การ์ฟิลด์" (Garfield) และเจ้าหมีซีเกียจ "ริลัคคุมะ" (Rilakkuma) ตัวการ์ตูนสุดฮิตของประเทศญี่ปุ่น หลังนายประจักษ์และพวกใช้วิธีการล่อซื้อผ่านเฟซบุ๊กเรียกค่าเสียหาย 50,000 บาท ก่อนมีการต่อรองให้ชดใช้ 5,000 บาท และยังมีหลายรายที่ถูกล่อซื้อและต้องชดใช้เงินอีกหลายรายนั้น

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) นำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงต่อสื่อมวลชน หลังตัวแทนบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของบริษัท ชาน-เอ็กซ์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบหารือ ยืนยันว่าการทำสินค้าของเด็กอายุ 15 ปี ไม่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากตรวจสอบแล้ว กระทงดังกล่าวมีรูปทรงใบหน้า ใบหู ไม่มีความเหมือนหรือคล้ายตัวการ์ตูน "ริลัคคุมะ" เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ชาน-เอ็กซ์ แต่อย่างใด อีกทั้งขั้นตอนการดำเนินการของบริษัท ที.เอ.ซี.ก่อนที่มีการจับกุมใคร หากได้รับแจ้งมีการละเมิดลิขสิทธิ์จะตรวจสอบว่ามีจริงหรือไม่ หากมีจริงจะออกจดหมายเตือนก่อนถึง 2 ครั้ง ให้หยุดการกระทำผิด หากไม่มีการแก้ไขจึงจะส่งตัวแทนดำเนินการตามกฎหมาย จะไม่เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตามที่ปรากฏในข่าว

#### เลี้ยงเรียกสอบ'ประจักษ์'และพวก

พล.ต.อ.วิระชัยกล่าวต่อว่า ส่วนการที่นายประจักษ์ โพธิผล อ้างเป็นตัวแทนบริษัท เวอริเซ็ค จำกัด ที่อ้างเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัท ชาน-เอ็กซ์ ยืนยันว่ามีอำนาจในการปราบปรามนั้น ทางบริษัท ชาน-เอ็กซ์ จำกัด ระบุเป็นเอกสารชี้แจงว่า บริษัท เวอริเซ็ค จำกัด ถูกยกเลิกสัญญาไปแล้ว ไม่มีอำนาจไปจับ ปรับ เรียกค่าเสียหาย ส่วนจะเข้าข่ายกรโขกทรัพย์หรือแจ้งความเท็จหรือไม่ ยังไม่สามารถระบุได้ ต้องรอการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดก่อนและจะเรียกนายประจักษ์ รวมถึงผู้บริหารของบริษัท เวอริเซ็ค มาสอบสวน รวมถึงตรวจสอบขบวนการทั้งหมดว่านายประจักษ์แบ่งเงินค่าปรับให้ใครบ้าง มอบหมายให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา เป็นเจ้าของสำนวนดังกล่าว

"เมื่อตรวจสอบแล้วเด็กอายุ 15 ปี ไม่ได้ทำผิด การเรียกค่าปรับไปก่อนหน้านี้ เมื่อการกระทำใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เยาวชนต้องจ่ายเงินค่าชดใช้ในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งๆที่ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นลามกมั่วได้ที่คนได้ไปต้องเอามาคืน แต่การได้ไปหากเข้าองค์ประกอบกรโขกทรัพย์ก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วย" พล.ต.อ.วิระชัยกล่าว และว่า กรณีตำรวจร่วมจับกุมเด็กอายุ 15 ปี ตรวจสอบแล้วพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง แต่ผู้มาแจ้งความกลับแจ้งในสิ่งที่ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ หลังจากนั้นได้ยกเรื่องเบี่ยงปฏิบัติให้ตำรวจทั่วประเทศได้ปฏิบัติเป็นแนวทางการเดียวกันเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีลิขสิทธิ์และป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีจิตอาสารอ้ออ้างเรื่องนี้ไปกรโขกทรัพย์ประชาชน กำชับให้ตำรวจทุกพื้นที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตัวแทนลิขสิทธิ์ให้ถี่ถ้วนมากกว่านี้ จากนั้นไปจะไม่มีการไปตีกัน

ในลักษณะนี้อีก หากใครพบเห็นให้แจ้งมาได้

#### แห่แจ้งความที่โรงพักโคราช

ที่ สภ.เมืองนครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มียอดผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา แล้ว 36 ราย ยอดเงินที่ถูกเรียกจ่ายค่าละเมิดรวมกว่า 7 แสนบาท โดยวันเดียวกัน ทางพนักงานสอบสวนนัดผู้เสียหายอีกหลายรายเข้าแจ้งความเพิ่มเติมอีก สำหรับจำนวนผู้เสียหายทั้ง 36 ราย ถูกจับกุมในพื้นที่ สภ.เมืองนครราชสีมา 26 ราย สภ.โพธิ์กลาง 8 ราย สภ.พิมาย 1 ราย และ สภ.โชคชัย 1 ราย ในจำนวนนี้มี 16

ราย ถูกล่อซื้อจับกุมสินค้าการ์ตูนโดราเอมอน เนื่องจากลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนโดราเอมอนสิ้นสุดการคุ้มครองมาตั้งแต่ปี 2537 ตัวแทนลิขสิทธิ์จึงไม่มีอำนาจในการจับกุม ในส่วนนี้พนักงานสอบสวนเตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มตัวแทนลิขสิทธิ์ในฐานความผิด 4 ข้อหา คือ ข้อหาปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอม ข้อหาแจ้งความเท็จ ข้อหาร่วมกันกรโขกทรัพย์ และข้อหา กักขังหน่วงเหนี่ยว พนักงานสอบสวนยังได้คัดแยกกลุ่มตัวการ์ตูนประเภทอื่นๆ และรวบรวมพยานหลักฐานให้มีน้ำหนักก่อนเอาผิดกับกลุ่มตัวแทนลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการถูกฟ้องกลับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยังมีผู้เสียหายรายที่ 37 แสดงตัวเพื่อเอาผิดกลุ่มของนายประจักษ์และพวก โดยนางอ้อม แมค้อออนไลน์ที่ถูกจับกุมเรียกค่าปรับละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนโดราเอมอน ได้เดินทางเข้าพบนายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำหลักฐานปรึกษาด้านกฎหมาย ก่อนไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา นางอ้อมเผยว่าถูกล่อซื้อผ้าห่มลายการ์ตูนโดราเอมอน 5 ผืน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการนัดส่งของที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และถูกกลุ่มของนายประจักษ์ควบคุมตัวมาเรียกค่าปรับที่บริเวณร้านกาแฟภายใน สภ.เมืองนครราชสีมา เป็นจำนวน 50,000 บาท ก่อนต่อรองจ่ายเงินให้ 20,000 บาท เพื่อไม่ถูกดำเนินคดี

#### ขอศิลปินแจ้งริตแบ่งเงินในโรงพัก

ผู้เสียหายอีกรายเป็นหญิงสาววัย 28 ปี เดินทางมาพบกับนายพรเทพ เพื่อขอทนายอาสาพาไปที่ สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นำหนังสือขอภาพจากกล้องวงจรปิด ขณะ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 9 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15217

หน้า: 1(บน), 5

Col.Inch: 122.43

Ad Value: 134,673

PRValue (x3): 404,019

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เติ้ง'ผกก.โคราช'คดีกระทง ยันเด็ก15ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

กลุ่มผู้แอบอ้างลิขสิทธิ์แบ่งเงินกันบริเวณห้องประชาสัมพันธ์ภายใน สภ.โพธิ์กลาง ผู้เสียหายเปิดเผยว่า ถูกกลุ่มบุคคลดังกล่าวล่อซื้อสื่อลายการ์ตูน 20 ตัว มีลายการ์ตูนการ์ตูน 4 ตัว นัดหมายส่งสินค้าเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เวลา 18.30 น. ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบริเวณสามแยกปึกธงชัย อ.เมืองนครราชสีมา ต่อมากลุ่มบุคคลดังกล่าวมี 7 คน แสดงตัวเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนการ์ตูนได้ควบคุมตัวตนกับสามีไปที่ สภ.โพธิ์กลาง พร้อมเรียกค่าปรับละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเงิน 200,000 บาท ก่อนเจรจาลดเหลือ 40,000 บาท ตนจ่ายเงินไปเพื่อไม่ถูกดำเนินคดี แต่หลังจากจ่ายเงินไปแล้ว กลุ่มผู้แอบอ้างลิขสิทธิ์มีนายประจักษ์ โพธิ์ผล และผู้ใช้เฟซบุ๊ก "นัน กิ่งเพชร" ได้ออกมาแบ่งเงินกันบริเวณห้องประชาสัมพันธ์ของ สภ.โพธิ์กลาง มีกล่องวงจรปิดอยู่หลายมุม ก็ได้ทำหนังสือขอภาพจากกล้องวงจรปิดกับ สภ.โพธิ์กลาง เพื่อนำไปเป็นหลักฐาน ยืนยันว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ทำงานกันเป็นแก๊ง แบ่งเงินกันอย่างโจ่งแจ้งชัดกับที่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน ส่วนจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมรับเงินด้วยหรือไม่นั้น ต้องรอดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้ง จะมีความชัดเจน และแจ้งเรื่องนี้ต่อ พล.ต.อ. วัชรชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.แล้ว

ทางด้าน พ.ต.อ.คเชนทร์ เสดะปุตะ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อมทีมพนักงานสอบสวนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อติดต่อขอพยานหลักฐานกับบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต่างๆ และตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตของตัวแทนลิขสิทธิ์ว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อนำไปประกอบกับสำนวนคดี คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนทางคดี

วันเดียวกัน พล.ต.ท.พูนทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบ.ภ.ก. 3 นครราชสีมา ลงนามคำสั่งให้ พ.ต.อ.คเชนทร์ เสดะปุตะ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า สำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 นครราชสีมา เป็นเวลา 30 วัน และให้ พ.ต.อ.สนธยา แต่แดงเพชร รอง ผบ.ภ.ก.จ.นครราชสีมา รักษาการในตำแหน่ง ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ซึ่งมีมูลเหตุมาจากกระทงอาหารปลาลิขสิทธิ์

## แม่ค้ากระทงพาลอกการ์ตูนทั้ง

นางแสงทอง รอดเครือทอง แม่ค้าจากอำเภอบางกระทึก จ.พิษณุโลก ที่รับกระทงมาวางขายในงานลอยกระทงสองแควแล

อดีต ที่สวนชมม่านเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมืองจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ปีนี้กระทงจากเปลือกข้าวโพดติดตัวตุ๊กตามาแรงได้รับความสนใจ

เพราะทำจากวัสดุธรรมชาติ โดยมีเด็กนักเรียนและผู้ที่มาเที่ยวงานมาซื้อไปลอยกระทง เช่นเดียวกับกระทงใบตอง และกระทงขนมปัง รูปจระเข้และเต่าจะขายดีมาก ส่วนกระทงที่ติดรูปลายการ์ตูนนั้น สั่งซื้อล่วงหน้าจากอินเทอร์เน็ตมาเป็นร้อยใบ ต้นทุนใบละ 18-20 บาท มาจำหน่ายแล้วเช่นกัน แต่ไม่กล้านำมาวางขายเพราะกลัวโดนจับเรื่องลิขสิทธิ์ ต้องมาลอกลายการ์ตูนออกก่อน แล้วขายได้ใบละ 20 บาท เป็นราคาขายที่เท่าราคาทุน ขอให้ได้ทุนคืนเท่านั้น ไม่กล้าเสี่ยงขายหัวนเกรงค่าปรับสุดโหดหลายพันหลายหมื่นบาท จากที่ตั้งใจจะขายในราคาใบละ 25-20 บาท คืนวันแรกที่ผ่านมารุ่งงามก็พอขายได้บ้าง แม้จะไม่มีผลลวดลายการ์ตูน

## นายพายุเสียหายร้องทุกข์ที่ยศ.

ที่กระทรวงยุติธรรม นายวรกร พงศ์อนากุล นายความ นำผู้เสียหายที่เคยถูกจับในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์กว่า 10 ราย เข้ายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายสามารถ เจริญชัยกนิษฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน นายวรกรกล่าวว่า ขณะนี้รวบรวมจำนวนผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์จับกุมข่มขู่และกระชกทรัพย์สินในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ประมาณ 300 ราย แต่มีตัวแทนของผู้เสียหายประมาณ 90 ราย มายื่นเรื่องร้องเรียนหลายรายถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่คุกคาม โดยเฉพาะขั้นตอนการควบคุมตัวภายหลังการถูกล่อซื้อส่วนใหญ่ต้องจ่ายเงินให้กับขบวนการดังกล่าวตั้งแต่ 30,000-100,000 บาท แม้บางรายจะมีลิขสิทธิ์ถูกต้องเป็นของหรือเดอรันเข้าโมเดลการ์ตูนจากญี่ปุ่นก็ถูกขบวนการดังกล่าวล่อซื้อให้นำของมาส่ง จะเลือกตัวที่ไม่มีกล่อง รวมถึงพ่อค้าที่ขายโมเดลการ์ตูนมือสองก็ถูกล่อซื้อเพื่อเรียกค่าปรับลิขสิทธิ์ในลักษณะเดียวกัน บางรายหวาดกลัวจากการถูกข่มขู่จึงยอมจ่ายเงินเพื่อยุติเรื่อง เมื่อทราบว่าเป็นขบวนการหากินโดยช่องว่างทางกฎหมายจึงรวมตัวเพื่อแจ้งความดำเนินคดี เนื่องจากพฤติกรรมเป็นเครือข่ายเดียวกันและมีภาพถ่ายแสดงความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มบุคคลดังกล่าว

“เบื้องต้นขอให้กระทรวงยุติธรรมให้ความ

ช่วยเหลือด้วยการประสานไปยังตำรวจเพื่อให้พนักงานสอบสวนใช้ดุลยพินิจประกันตัวผู้ต้องหาโดยไม่ต้องเรียกหลักทรัพย์ เพราะมั่นใจว่าหากคดีขึ้นสู่การพิจารณาในชั้นศาล ศาลจะยกฟ้อง เนื่องจากการล่อซื้อเป็นเจตนาให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่ไม่สุจริต” นายวรกรกล่าว

ด้านนายสามารถกล่าวว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอ รมว.ยุติธรรมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว ปัญหาการใช้ช่องว่างทางกฎหมายมาหากินวิธีทรัพย์จากประชาชนเกิดขึ้นมานานแล้ว ต้องเร่งแก้ไขตัดวงจรของขบวนการดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมมีกองทุนยุติธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งค่าทนายความและหลักทรัพย์ประกันตัว

## เจ้าทุกข์ร้องถูกพาไปรีดที่โรงพัก

ผู้เสียหายรายหนึ่งที่ถูกระชกทรัพย์สินกล่าวว่า มีอาชีพเสริมขายโมเดลการ์ตูนลิขสิทธิ์แท้เป็นของตัวเองนำเข้ามาครั้งละ 1-2 ตัว และโพสต์ขาย ต่อมาเมื่อผู้ส่งสินค้าติดต่อขอให้นำของที่มีอยู่ทั้งหมดมาส่งที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเมื่อส่งมอบสินค้าที่มีแค่ 2 ตัว ก็มีกลุ่มที่ยังว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ไม่พอใจว่าทำไมมีเพียง 2 ตัว และนำตนไปยังสถานีตำรวจแห่งหนึ่ง ข่มขู่กระชกทรัพย์สิน พร้อมใช้อุปกรณ์สำนักงานของโรงพักทุกอย่างโดยอ้างว่าตำรวจติดภารกิจอื่นจึงต้องสอบสวนแทนและยังแยกพ่อของตนไปสอบสวนอีกห้องหนึ่ง โชคดีที่ร้อยเวรคนหนึ่งกลับมาเห็นเหตุการณ์จึงรีบแจ้งความ ทำสำนวนและให้ไปสู้คดีกันในชั้นศาล กรณีของตนบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นยืนยันว่าเป็นโมเดลแท้ จึงอยากออกมาใช้สิทธิฟ้องกลับบุคคลที่แอบอ้างเพื่อไม่ให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อของคนที่ถูกกระทำ

## อีกรายโอนเงินถูกรีดเข้าบัญชีตร.

นางศิรินันท์ เหมศิริรัตน์ แม่ค้าขายของออนไลน์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากลูกค้ารายหนึ่งให้จัดหาตัวการ์ตูนโดราเอมอน 5 ชุด ในราคาจำนวน 1,090 บาท จึงนัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามที่นัดไว้ในช่วงเย็นแต่ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์อ้างว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นครปฐม เข้าจับกุมในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ มีการเรียกเงินประกันตัวจำนวน 50,000 บาท จึงได้โต้แย้งเจ้าหน้าที่ไปว่าตัวการ์ตูนโดราเอมอนไม่ได้มีลิขสิทธิ์แล้วและขอต่อสู้คดีในชั้นศาล ขอให้หลักทรัพย์คือที่ดิน เนื่องจากไม่มีเงินสดในการยื่นประกันตัว

ในชั้นพนักงานสอบสวน แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งตนเองว่าคดีละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไม่สามารถใช้หลักทรัพย์สินอันประกันตัวได้ และขอให้มีการไต่สวนเพื่อขอให้จับเรื่อง

“จากที่เรียก 50,000 บาท ก็มีการลดจำนวนเงินไปเรื่อยๆ ก็ยืนยันว่าไม่มีเงินจะยอมติดคุกไปเลย แต่แม่กลัวว่าดิฉันจะเสียประวัติ คุยไปคุยมาจบลงที่ 10,000 บาท ได้โอนเงินเข้าบัญชีของนายดาบตำรวจชุดจับกุม หลักฐานต่างๆ ได้เก็บไว้หมด แม่แต่สำนวนที่ตำรวจบอกว่าให้เลิกทิ้งเพราะเรื่องยุติแล้ว เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีการทำกันเป็นขบวนการเพราะหลังจากมีเด็กถูกจับคดีละเมิดลิขสิทธิ์กระทงที่โคราช ผู้ที่ถูกกลุ่มคนพวกนี้จับกุมจึงปล่อยออกมาร้องเยอะมาก ทั้งในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี ร้อยเอ็ด เชื่อว่าน่าจะมีการทำเป็นขบวนการ” นางศิรินันท์กล่าว

นางศิรินันท์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมและผู้ที่ยืนยันว่าเป็นตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์ใช้วิธีการบีบบังคับด้วยคำพูดและการกระทำ ไม่ให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน อยากรขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ต้องหาคดีละเมิดลิขสิทธิ์ใช้สิทธิประกันตัวเองได้ ให้ญาติประกันตัวผู้ต้องหาได้แทนการใช้เงินสด จำนวน 50,000 บาท การถูกจับกุมในครั้งนี้รู้สึกเจ็บใจมากที่

ตำรวจไม่ให้ความเป็นธรรม จะขอนำหลักฐานทั้งหมดที่มีฟ้องกลับเอาผิดตำรวจและบุคคลที่ยืนยันว่าเป็นตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์ด้วย

## ร้องตร.ร่วมเคลียร์เสียไปหมื่นห้า

ด้าน น.ส.วิจิตรา หรือเดียร์ แม่ค้าขายของตามตลาดนัดแห่งหนึ่งใน จ.นครปฐม กล่าวว่า ถูกตำรวจ สภ.นครปฐม จับกุมในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์กระเป๋าดราเอมอน 4 ใบ ราคา 420 บาท เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้หญิง

เป็นคนมาสั่งของ เมื่อนำสินค้าไปส่งให้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคคลที่ยืนยันว่าเป็นตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์เข้าจับกุม และถูกแจ้งข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ เรียกเงินประกันตัวจำนวน 50,000 บาท ตำรวจได้ไต่สวนระหว่างตนกับตัวแทนบริษัทจาก 50,000 บาท จนในที่สุดลดเหลือ 15,000 บาท ตนจะนำหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคลิปเอกสาร เพื่อนำไปฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มคนที่แอบอ้างทั้งหมด